

BÀI ĐỌC LỄ TẠ ƠN

Bài Đọc I: Hc 50, 22-24 (Q.3 tr.544)

Bài trích sách Huấn Ca

Hãy chúc tụng Thiên Chúa muôn loài,
Đấng đã làm những điều vĩ đại ở khắp nơi,
Đấng đã làm cho đời sống chúng ta nên cao quý
Ngay từ thuở ta còn trong lòng mẹ
Và đối xử với chúng ta theo lòng lân tuất của Người.
Xin Thiên Chúa ban cho tâm hồn chúng ta niềm hoan hỷ,
Và cho đời chúng ta được hưởng phúc bình an,
tại đất Ít-ra-en đến muôn thuở muôn đời!
Xin Thiên Chúa hằng tỏ lòng lân tuất với chúng ta,
Và giải cứu chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống!

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5 (Q.3 tr.546)

*Lạy Chúa, con xin cảm tạ danh Chúa,
vì Ngài vẫn thành tín yêu thương*

Lạy Chúa, con hết lòng cảm tạ,
Ngài đã nghe lời miệng con xin.
Giữa chư vị thiên thần, xin đàn ca kính Chúa,
hướng về đền thánh, con phủ phục tôn thờ. **Đ.**

Xin cảm tạ danh Chúa,
vì Ngài vẫn thành tín yêu thương,
đã đề cao danh thánh và lời hứa của Ngài
trên tất cả mọi sự.
Ngày con kêu cứu, Chúa đã thương đáp lại,
đã gia tăng nghị lực cho tâm hồn. **Đ.**

Lạy Chúa, mọi đế vương dưới trần đều cảm tạ
khi nghe những lời miệng Ngài phán ra.
Họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa:
“Vinh quang Chúa vĩ đại dường bao!” Đ.

Bài Đọc II: 1 Cr 1, 3-9 (Q.3 tr. 495)

Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Thưa anh em, xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu
Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an.

Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Người đã
ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu.

Quả vậy, trong Đức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi
phương diện, phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm
của Người. Thật thế, lời chứng về Đức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng
trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi
ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người.
Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng, nhờ thế không
ai có thể trách cứ được anh em trong ngày của Chúa chúng ta là Đức
Giêsu Kitô. Thiên Chúa là Đấng trung thành, Người đã kêu gọi anh em
đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Đó là lời Chúa.

Tung hô Tin Mừng: x. 1 Tx 5, 18 (Q.3 tr. 548, #7)

Ha-le-lui-a, Ha-lê-lui-a. Anh em hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh,
đó chính là điều Thiên Chúa muốn trong đức Kitô Giêsu.

Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Lc 17, 11-19 (*Q.3 tr 524*)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn họ, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samaria. Đức Giêsu mới nói: Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

Đó là lời Chúa.